

## **Đính chính về sự nhầm lẫn có phương hại đến tư cách và uy tín của Thẩm Phán TRẦN VĂN LINH, một công dân Việt Nam Cộng Hòa khả kính.**

Trong một bài viết của một vị bác sĩ nói về VN sau tháng 4/1975, có một đoạn nhắc đến một người con của một cựu thẩm phán tên Trần Thúc Linh như sau:

*....Chuyện mà có người bảo Trần Quốc Chương đang là Nội Trú bị giết ( đổ thừa cho Phái Bộ Viện Trợ Y Khoa Mỹ là sai hoàn toàn ). Trần Quốc Chương lúc đó mới học năm thứ II Y Khoa, chưa học đến năm thứ IV, làm sao mà là Nội Trú được... Gia Đình Trần Quốc Chương, tức gia đình Ông Trần Thúc Linh ( thẩm phán Tối Cao Pháp Viện, thời Ông Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ ) có lần đổ thừa cho Nguyễn Cao Kỳ ám sát Trần Quốc Chương là không đúng, và theo lời Vũ Thị Mạnh Nha là Trần Quốc Chương bị VC dụ ra khu, chán VC, bỏ VC, về, bị VC giết bịt miệng, bảo vệ đường dây liên lạc ra khu của chúng là đúng...*

*Hôm Trần Quốc Chương bị ném từ trên lầu Sinh Hóa của BS Bùi Duy Tâm xuống là đúng, lúc đó, khoảng 8 giờ kém 5 phút, chúng tôi còn phải đứng chờ ngoài cửa Giảng Đường I vì bên trong 2 vị GS Đỗ Thị Nhuận & Vũ Quý Đài sửa soạn phòng thi chưa xong, nên chúng tôi chưa được vào lớp, vô tình chứng kiến cảnh Trần Quốc Chương đau đớn, lăn lộn trên nền xi-măng....*

Thật ra Trần Quốc Chương trong bài viết này là con của ông Trần Thúc Linh. Ông Trần Thúc Linh chỉ là Thẩm phán các tòa Thượng thẩm và Sơ thẩm chứ không phải là Thẩm phán Tối Cao Pháp Viện như tác giả đã viết.

Thẩm phán Tối Cao Pháp Viện (TCPV) là ông Trần Văn Linh. Ông Trần Văn Linh là Chủ tịch TCPV Việt Nam Cộng Hòa cho đến tháng 4 năm 1975 và hiện định cư ở Baton Rouge, tiểu bang Louisiana của nước Mỹ.

TP Ngô Bút

\*\*\*

Dưới thời Đế Nhị Việt Nam Cộng Hoà, trong ngành Tư Pháp Xứ Án thuộc Tối Cao Pháp Viện có hai vị Thẩm Phán tên LINH đều mang họ TRẦN chỉ khác tên đệm, một vị tên TRẦN VĂN LINH giữ chức Chủ Tịch Tối Cao Pháp Viện và một vị mang tên Trần Thúc Linh giữ chức Hội Thẩm Tòa Thượng Thẩm Sài Gòn. Tôi biết Chủ Tịch Trần Văn Linh chỉ có mấy cô con gái chứ không có con trai. Hội Thẩm Trần Thúc Linh thì có người con trai tên Chương học y khoa Đại Học Sài Gòn và bị chết do tai nạn rơi từ trên lầu Đại Học Y Khoa Sài Gòn xuống đất. Nguyên do dẫn đến cái chết của sinh viên Chương tôi không rõ. Tuy có thời ông Hội Thẩm Trần Thúc Linh có làm Đồng Lý Bộ Thông Tin VNCH nhưng về danh tiếng đối với bên ngoài không nổi bằng Chủ Tịch Trần Văn Linh nên dễ đưa đến lầm lẫn như trong bài viết. Tôi, lúc làm ở Tòa Sơ Thẩm Long Xuyên có đôi lần sang Tòa Sơ Thẩm Cần Thơ ngồi các phiên xử Đại Hình với ông Hội Thẩm Trần Thúc Linh ngồi ghé chánh thẩm. Ông Hội Thẩm Linh có đưa tôi đọc mấy số báo Lý Tưởng và Đối Diện của phong trào sinh viên tranh đấu ở Huế nên tôi biết ông Hội Thẩm Linh không thích chế độ đương thời. Cá nhân tôi không tin con trai ông Hội Thẩm Linh-sinh viên

Chương- bị an ninh VNCH giết vì người Quốc Gia không nhân tâm như thế. Sau 75, Chủ tịch Trần Văn Linh thoát được ra bên ngoài, nếu không cũng bị CS bắt đi cải tạo như các vị Thẩm Phán Tối Cao kẹt ở lại như các TPTC Trịnh Xuân Ngạn, Mai Văn An, Trần Khương Trinh, Nguyễn An Thông ...Ông Hội Thâm Trần Thúc Linh cũng như Luật Sư Trần Ngọc Liễn, không bị đi cải tạo thì chúng ta rõ tại sao rồi. Khi còn ở trong tù CS tôi có nghe ông Hội Thâm Trần Thúc Linh còn tham dự Hội Nghị Hiệp Thương Thống Nhất Toàn Quốc do Cộng Sản VN tổ chức để thống nhất hai miền Nam Bắc và xoá bỏ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam và Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời GPMN. Sau đó tôi cũng nghe ông Hội Thâm Trần Thúc Linh được chính quyền CS cho sang Canada chữa bệnh. Rồi ông mất ở Canada.  
BS tác giả câu chuyện lầm lẫn cũng không có gì lạ. Nhưng chúng ta cũng phải lên tiếng cho sự việc được rõ ràng.

TP LÊ THẾ HIỂN.